



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

วันนี้ (๑๕ มี.ค.) พบกับการประกวด ดาว - เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“*PSRU FRESHMAN BOY & GIRL 2016*” เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
ถ่ายทอดสดผ่าน Fanpage : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



PSRU FRESHMAN BOY & GIRL 2016

ถ่ายทอดสด การประกวดดาว-เดือน
ติดตามชมได้ทาง [f LIVE](#) ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

15 มีนาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

▶▶ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา กำหนดจัดประกวดดาว - เดือน มหาวิทยาลัย “*PSRU FRESHMAN BOY & GIRL 2016*” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

และขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประกวดฯ ผ่าน *Fanpage* : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาตัวแทนจากคณะ ในการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งดาว - เดือน มหาวิทยาลัย



บริจาคภา ก้าขาเทียม

หวงกระป๋องเครื่องดื่ม หวงน้ำดื่ม
ฟากสิยว เครื่องดื่ม กระป๋องเครื่องดื่ม

▶▶ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาค กศ.ป.ป.) คณะวิทยาการการจัดการ มรพส. เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาค ห่วงฝากระป๋องเครื่องดื่ม หรือชิ้นส่วนอะลูมิเนียม เพื่อนำไปสร้างขาเทียมสำหรับผู้พิการ ภายใต้โครงการสร้างขาสามฝัน ซึ่งเป็นกิจกรรมบริการวิชาการ โดยนักศึกษาร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น เป็นการบูรณาการ

ความรู้ สู่ประสบการณ์การทำงานร่วมกันของนักศึกษา ผู้สนใจสามารถนำชิ้นส่วนดังกล่าว บริจาคได้ที่กล่องรับชิ้นส่วน บริเวณหน้าสำนักงานคณะวิทยาการการจัดการ และร้านอาหารหน้าอาคารวิทยาการการจัดการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

บริการซอฟต์แวร์ Antivirus จำนวน 300 Licenses

สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

สามารถติดต่อขอใช้สิทธิ์ ท่านละ 1 license

ผู้สนใจรวบรวมรายชื่อบุคลากร 3 ท่าน

สามารถลงชื่อได้ทางเว็บไซต์



Kaspersky ANTI-VIRUS 2017

http://bit.ly/psru_antivirus2017

▶▶ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. บริการซอฟต์แวร์ Antivirus จำนวน 300 Licenses เพื่อให้บริการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยเต็มศักยภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยทางศูนย์ฯ ได้เลือกซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส Kaspersky Internet Security 2017 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติป้องกันไวรัสและภัยต่างๆ ที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามดังกล่าว

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอใช้สิทธิ์ ท่านละ 1 license พร้อมคู่มือวิธีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งาน ทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) และคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Notebook) ทั้งนี้โปรแกรมดังกล่าวบรรจุ ๑ กลอง สามารถติดตั้งให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้จำนวน ๓ เครื่อง ดังนั้นจึงขอให้ผู้สนใจรวบรวมรายชื่อบุคลากร ๓ ท่าน ลงชื่อได้ทางเว็บไซต์ http://bit.ly/psru_antivirus2017 และยื่นสำเนาบัตรประชาชนของตัวแทนผู้ขอรับโปรแกรม ๑ ท่านต่อกลอง ติดต่อขอรับได้ ณ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ -๗๒๐๐ ภายใน ๙๕๑๐

นิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ มรพส. จัดโครงการ

“Gift for kids ของขวัญ-เพื่อน้อง” โรงเรียนชุมชน ๒ บ้านกกไม้แดง



▶▶ นักศึกษาสาขา นิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ เอกการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการ Gift for Kids ของขวัญ-เพื่อน้อง เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนชุมชน ๒ บ้านกกไม้แดง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดย

ได้รับเกียรติจากคุณจ๊ะ เฉลิมสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน ๒ บ้านกกไม้แดง เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมในโครงการมีมอบของขวัญให้น้อง ได้แก่ อุปกรณ์กีฬา เสื้อกีฬา ชุดยาปฐมพยาบาล การเล่นเกมให้ความรู้ (Walk Rally) กิจกรรมนันทนาการ และการแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์พี่น้อง สำหรับการจัดการโครงการนี้ เป็นการส่งเสริมด้านการกีฬา ให้ความรู้ด้านกีฬา และจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกีฬา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้องค์กร บุคคลทั่วไปและนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโรงเรียนชุมชน ๒ บ้านกกไม้แดง ให้เป็นที่รู้จัก

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชี้อประดิษฐ์กุล

บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประสงค์ดี, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงศ์